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Umsögn Samtaka hernaðarandstæðinga um tillögu til þingsályktunar um rannsóknir á 
nýgengi krabbameina á Suðurnesjum. Þingskjal 140 — 138. mál., á 152. löggjafarþing 
2021-2022.

Umræða um heilsuspillandi mengun á Suðurnesjum vegna hernaðarumsvifa, meðal annars á 
vatnsbólum, á sér langa sögu. Einstaklingar tengdir Samtökum hernaðarandstæðinga (þá: 
Samtökum herstöðvaandstæðinga) hafa velt upp þessum ógnum allt frá áttunda áratugnum. 
Má þar nefna umhverfisfræðinginn Einar Val Ingimundarson.

Árin 1992 og 1997 birtust afar veigamiklar úttektir á mengunarmálum herstöðvasvæðisins í 
Dagfara, tímarit Samtaka herstöðvaandstæðinga. Þær vöktu nokkra athygli stærri fjölmiðla, en 
voru þó að mestu leyti þaggaðar í hel enda var umræða um þetta viðkvæma mál talin rugga 
bátnum þegar kom að deilunum um veru erlends hers á Miðnesheiði.

Skýrar vísbendingar eru fyrir hendi um skaðvænleg áhrif mengunar á herstöðvasvæðinu. Á 
liðnum árum hafa hernaðarandstæðingar víða um lönd vakið athygli á heilsufarsvandamálum, 
einkum og sér í lagi nýgengi krabbameins, í námunda við bandarískar herstöðvar í Evrópu, 
Bandaríkjunum og víðar. Hafa Samtök hernaðarandstæðinga verið í sambandi við 
félagasamtök sem láta sig þessi málefni varða.

Það er fagnaðarefni að loks eigi að rjúfa þögnina um þetta mikilvæga mál. Samtök 
hernaðarandstæðinga styðja framkomna þingsályktunartillögu en leggja jafnframt til að hún 
verði útvíkkuð enn frekar á þann hátt að ekki verði einungis yfirfarnar fyrirliggjandi skýrslur 
frá Þróunarfélagi Keflavíkurflugvallar ehf, heldur verði rannsóknaraðilum falið víðtækara 
hlutverk sem feli m.a. Í sér nákvæmar athuganir á grunnvatni og jarðvegi auk annarra þátta 
sem að gagni kynnu að koma við rannsókn þessa.

Fyrir hönd miðnefndar Samtaka hernaðarandstæðinga:

Guttormur Þorsteinsson, formaður.


